



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๗๒๔

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุประเบียบการประชุมหรือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหรือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุประเบียบการประชุมหรือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหรือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุประเบียบการประชุมหรือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุประเบียบการประชุมหรือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายแก่นเพชร ช่างรังษี)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์
ประจำวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยปมท. เป็นประธานสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อสั่งการของ ปมท. และเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ	<p>๑. ให้กรมและรัฐวิสาหกิจพิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๕๘</p> <p>๒. ให้ปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมในส่วนกลางให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ รวมทั้ง ศบช. มท. เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูลที่กระจัดกระจายให้มีเอกภาพ ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้</p> <p>๓. ให้สำนัก/กอง สังกัด สป. มท. สามารถเสนอเรื่องการปรับโครงสร้างภายใน สำนัก /กอง ของหน่วยงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้</p> <p>๔. มท. จัดโครงการเพื่อสร้างความปรองดอง โดยจัดให้บุคลากรศึกษาดูงาน ในต่างจังหวัด จึงขอให้ กรม/รัฐวิสาหกิจพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>๕. เรื่องระบบฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดย ปค. เป็นหน่วยงานเชื่อมข้อมูลโดยใช้เลขประจำตัว ๑๓ หลัก</p>	<p>กรม/รัฐวิสาหกิจ</p> <p>ศดธ.</p> <p>สป.มท.</p> <p>สนผ.สป./ ทุกหน่วยงาน</p> <p>ปค.</p>
๒. สรุปข้อมูลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มท. (ศสน.มท.)	<p>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงานสถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. และ ๘ พ.ค. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑) รายการคืนความสุขเมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๕๘ มีประเด็นหลักๆ คือ บทบาทของประเทศไทยในการช่วยเหลือประเทศเนปาล การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนซึ่ง มีการพูดคุยถึงเรื่องการสร้างอาเซียน แบรนต์ โดยเน้นเรื่องอาหาร และการเกษตรและการประชุม IMT-GT ครั้งที่ ๙ ซึ่งพูดถึงเรื่องการคมนาคมในพื้นที่ ๓ ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และการพัฒนาพืชเศรษฐกิจ คือ ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน รวมทั้งการพัฒนาอาหารฮาลาล</p>	ศสน.มท.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) รายการคืนความสุขเมื่อวันพุธ พ.ศ. ๕๘ มีประเด็นสำคัญ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดระเบียบสังคม ด้านการจราจร เน้นการจัดระเบียบรถตู้ รถเมล์ รถจักรยานยนต์ ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาวให้เน้นการสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการสร้างความปลอดภัย เช่น การมีระเบียบวินัย การเคารพซึ่งกันและกัน โดยในระยะต่อไปให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย กรณีที่ประเทศไทยได้รับใบเหลืองจาก IUU รัฐบาลได้ใช้มาตรการทางกฎหมาย และทางนโยบาย รวมทั้งการบริหาร โดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ดำเนินการจดทะเบียนเรือประมง การจดทะเบียนแรงงาน การจัดทำระบบติดตามเรือประมง (VMS) การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า- ออกของเรือ การออกอาชญาบัตร การตรวจสอบเครื่องมือประมง รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับการประมงทุกประเภท - กรณีการพบ หลุมศพของชาวโรฮีนจา ต้องมีการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ต้องมีการปราบปรามกระบวนการที่มีการนำชาวโรฮีนจาเข้ามาทั้งกระบวนการ และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามหน้าที่ซึ่งหากสอบสวนพบความผิดต้องดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัย - กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญซึ่ง นรม. กล่าวว่ารัฐธรรมนูญเป็นกรอบทางเดินยุทธศาสตร์ของชาติ เป็นเข็มทิศของประเทศ และเป็นพลังอำนาจของชาติประการหนึ่ง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างที่ ครม. และคสช. รวบรวมในสิ่งที่ต้องมีการแก้ไข ซึ่งคณะกรรมการต้องรับความเห็นของทุกฝ่ายไปดำเนินการ - สลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้ใช้มาตรการ ๔๔ เพื่อให้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ได้ในราคา ๘๐ บาท ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขปัญหาการขายสลากฯ ทั้งระบบ - การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร โดยบูรณาการทุกกระทรวง แก้ไขปัญหาโดยเน้นการลดต้นทุน การปรับปรุงพันธุ์ - การท่องเที่ยว ขอให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี สำหรับช่วงเดือน พ.ศ. ๕๘ เป็นเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ และมอบ มท. ขยายผลเรื่องตลาดชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>- ประเด็นกฎหมาย/กระบวนการยุติธรรม นำเสนอโดย นายวิษณุ เครืองาม (รอง นรม.ฝ่ายกฎหมาย) กลุ่มกฎหมายที่สำคัญ ได้แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม คือ (๑) กฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม (๒) กฎหมายที่เกี่ยวกับพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการค้าชายฝั่ง กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า (๓) กฎหมายที่เกี่ยวกับระบบราชการ (๔) กฎหมายที่แก้ปัญหาในทางเศรษฐกิจของประเทศ (๕) กฎหมายที่แก้ปัญหาคาความเหลื่อมล้ำในทางสังคม</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. เรื่องเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์ มท . ได้มีการมอบนโยบายให้ จังหวัด และ อปท. ทั่วประเทศแล้ว ขอฝากให้หัวหน้าส่วนราชการ รอง ปมท . และ ผต .มท. ติดตามด้วย สำหรับ ปค . อยู่ระหว่าง ดำเนินการ คือ X-ray พื้นที่จังหวัด/อำเภอ สำหรับพื้นที่ กทม . ให้ รองอธิบดี ปค . (นายประดิษฐ์ ยมนานนท์) พิจารณาว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด และ ฝากเรื่องมาตรการการลงโทษ ข้าราชการที่กระทำผิด และให้ สด. ดูแล อปท. ที่ถูกร้องเรียน</p> <p>๒. ให้ทุกหน่วยงาน ติดตามข่าวสารทางสื่อมวลชนที่มีประเด็น เกี่ยวข้องกับ มท . เพื่อเตรียมข้อมูลให้ผู้บริหารตอบข้อซักถาม สื่อมวลชน</p> <p>๓. เรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐบาลได้มอบให้ทุกกระทรวง ทบวงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงานและทำความเข้าใจ เสนอต่อไป</p> <p>๔. เรื่องการท่องเที่ยว ซึ่ง มท . เกี่ยวข้องในส่วนการดำเนินการ ของจังหวัดต่างๆ ของท้องถิ่น กรม /รัฐวิสาหกิจ ที่ได้เข้าไปร่วม ดำเนินการ ขอให้แต่ละหน่วยงานติดตามผลการดำเนินงานและทำ ข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ</p> <p>๕. เรื่อง การปฏิบัติตาม กฎหมาย หรือพันธะสัญญา ระหว่าง ประเทศ ได้แก่ การค้าชายฝั่ง ให้ ปค. ติดตามเร่งรัด</p> <p>๖. เรื่องการดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการ อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง ดำเนินการ</p> <p>๗. เรื่องการทุจริต ให้ ศปท.มท. ติดตามเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งมีการร้องเรียนจากภาคเอกชน</p>	<p>ปค./สด.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>รอง ปมท. (ส)/ สนผ.สป.</p> <p>หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>ปค.</p> <p>หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>ศปท.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๓. การ รายงานของ ศสนมท.</p>	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจนทบุรี ชรก.สป. เลขฯ ศสน.มท. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ(คณบ.) ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ พ.ค. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สำคัญดังนี้</p> <p>๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจการประกาศใช้ มาตรา ๔๔ มอบ มท. ดำเนินการการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดการยอมรับกฎหมายอย่างต่อเนื่อง (มอบคณะทำงานด้านปฏิบัติการข่าวสาร ศสน.มท. ซึ่งมี รอง ปมท (ม) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน)</p> <p>๒) มติ ครม. อนุญาตให้สหรัฐใช้สนามบินอุตะเถาเพื่อขนส่งสิ่งของไปเนปาลศมบ. แจ้งว่า กท. เสนอขอมติ ครม. ในการอนุญาตให้สหรัฐใช้สนามบินอุตะเถาเพื่อขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเนปาล โดยจะมีการตั้งศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และในวันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๘ หน่วยงานของประเทศต่างๆ ที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะยุติการดำเนินการและมอบการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเนปาลดำเนินการต่อไป</p> <p>๓) การประชุมทวิภาคีระหว่าง ไทย- กัมพูชา ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยุง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กำหนดจัดประชุม ในวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๘ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยุง ซึ่งมีแนวโน้มของสถานการณ์ที่เลวร้ายลง ซึ่งในสัปดาห์นี้ ทส. จะจัดประชุมภายในร่วมกับจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับกัมพูชา</p> <p>๔) การติดตามสถานการณ์การจัดตั้งโครงการสวนอุตสาหกรรมฮาลาล จ.เชียงใหม่ โดยมอบให้ มท. เป็นหน่วยงานหลักในการเฝ้าติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวกลุ่มที่ต่อต้าน / คัดค้าน และกลุ่มที่ต้องการจัดตั้งโครงการสวนอุตสาหกรรมฮาลาล อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ (มอบ ปค. ดำเนินการ)</p> <p>๕) การแก้ไขปัญหาลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าพุทธอุทยาน วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ. สุรินทร์ โดยมอบให้ มท. เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาลัก ลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าพุทธอุทยานในพื้นที่ดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (มอบ จ.สุรินทร์ และ ปค.)</p> <p>๖) การปรับใช้แผนที่ของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย ศมบ. แจ้งว่า กท. ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้หา</p>	<p>ศสน.มท.</p> <p>ศสน.มท.</p> <p>จังหวัดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ปค.</p> <p>จ.สุรินทร์/ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>แนวทางในการปรับใช้แผนที่ของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อดำเนินการ</p> <p>๓. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ มท . ในวันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๘ มีจำนวน ๑๔ เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่ มท. เสนอ ขอมติ ครม. จำนวน ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) เรื่องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ (๒) เรื่องการพิจารณาแผนงาน /โครงการ ตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร กลุ่ม จังหวัดนครราชสีมา (๓) เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. ๒๕๒๒ บังคับในท้องที่บางแห่งในเขต ทต .ขุนทะเล อ .เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๔) เรื่องร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ .ศ. ... (๕) เรื่องรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถ .ทหาร (เกียกกาย) (๖) เรื่องการดำเนินโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเรื่องการใช้พื้นที่ ชุมน้ำในการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดบึงกาฬในประเด็นที่ ทส. ให้ความเห็นต่อ สลค. ว่าไม่เห็นด้วย นั้น เป็น ประเด็นใดบ้าง และควรมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันโดยเร็ว</p>	<p>หน่วยงานที่นำเรื่องเพื่อเสนอความเห็นเข้า ครม.</p> <p>สนผ.สป./ปภ./ยผ.</p>
<p>๔. การกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่างประเทศ</p>	<p>รอง ปมท (ม) และ ทท.สป. แจ้งภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่างประเทศ๓ ประเด็น ได้แก่</p> <p>๑. การประกาศปิดจุดผ่อนปรนพิเศษ ด่านสิงขร นรม. ได้ลงนามเห็นชอบ และมีผลแล้วเมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๕๘ ทั้งนี้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ได้ประสานแจ้งกำหนดจัดพิธีเปิดในวันที่๒๓ พ.ค. ๕๘ โดยเรียนเชิญรมว.มท. เป็นประธานขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ รมว.มท. พิจารณา</p> <p>๒. การประชุมคณะ ผวจ. จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๕ ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ เป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง ผวจ. . จังหวัดชายแดนของไทยและกัมพูชา โดยมี รมว .มท. ของ ๒ ประเทศเป็นประธานร่วม วัตถุประสงค์หลักของการประชุม เป็นการนำข้อตกลงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในระดับนโยบายของไทย-กัมพูชา ให้ ผวจ. ทั้ง ๒ ประเทศรับทราบ กำหนดจัดประชุม วันที่ ๑๐ - ๑๒ มิ.ย. ๕๘ ณ โรงแรมพลาซ่าแอพิณี กทม.</p>	<p>รอง ปมท. (ม)/ทท.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๓. เรื่องการบริหารจัดการ แรงงานในพื้นที่ชายแดน มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๘ ได้เห็นชอบให้ใช้บัตรผ่านแดนสามารถทำงานได้ โดย มท. ต้องออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>รอง ปมท. (ม) เพิ่มเติม เรื่องการใช้บัตรผ่านแดน โดยใช้มาตรา ๔๔ เป็นการประกาศฝ่ายไทยฝ่ายเดียว ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศต้องเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านให้ระยะเวลาที่มีความสอดคล้องกับฝ่ายไทยด้วย</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ให้ทุกหน่วยงานเตรียมเรื่องภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชา เพื่อประกอบการจัดทำเนื้อหาสาระในการประชุม</p> <p>๒. ให้ติดตามเรื่องการประกาศใช้บัตรผ่านแดนว่าครอบคลุมชายแดนทุกประเทศหรือไม่</p> <p>๓. ให้ ตท .สป. ร่วมกับ ปค . ดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการต่างประเทศ ทั้งด้านชายแดน ด้านแรงงาน ฯลฯ ประมวลผลเสนอผู้บริหารทราบ</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ปค.</p> <p>ตท.สป./ปค.</p>
<p>๕. ข้อราชการของ ปค.</p>	<p>รองอธิบดี ปค. (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. ความคืบหน้าการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดย ปค. ได้มีการดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง รวมทั้งการ โยกย้ายข้าราชการในพื้นที่ และจัดทำ ร่างมาตรการดำเนินการกับข้าราชการที่มีการกระทำที่มีขอบในทุกเรื่อง ไม่เฉพาะเรื่องการค้ามนุษย์เท่านั้น ตามที่ รมว.มท. ได้ให้นโยบายไว้</p> <p>๒. ความคืบหน้า การจัดทำตัวรูปพรรณช้าง ซึ่ง ปค . ได้แก้ไขระเบียบ มท. ว่าด้วยการสัตว์พาหนะ ฉบับปี พ .ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๘ โดยมีบทบัญญัติให้เจ้าของช้างนำตัวรูปพรรณมาเปลี่ยนแปลงเป็นตัวรูปพรรณใหม่ ภายใน ๙๐ วัน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๘ ข้อมูลถึงวันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๘ จากข้อมูลเดิม จำนวนช้างมี ๓,๖๒๗ เชือก แต่ทำการบันทึกมูล และฝังไมโครชิพได้เพียง ๒,๕๔๗ เชือก เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็น ช้างที่มีอายุไม่ถึง ๓ ปี และอีกส่วนหนึ่งไปใช้แรงงานอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร สำหรับจำนวนผู้นำตัวรูปพรรณมาเปลี่ยนแปลง ๑,๒๒๕ เชือก ทั้งนี้ ปค ได้มีการแก้ไขให้สามารถมาจดทะเบียนต่างพื้นที่กับที่จดทะเบียนไว้ แต่แรกได้ รวมทั้งวางมาตรการป้องกันการนำช้างป่ามาสวมทะเบียน</p>	<p>ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ตลอดจนมาตรการระยะยาว ซึ่ง ปค. จะเสนอแก้ไข พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ พ.ศ. ๒๕๘๒ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน</p> <p>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงานผลการ X-ray พื้นที่ เพื่อหาสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ขณะนี้ที่ได้รับรายงาน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดทา ภูมิภาคใต้ การสั่งการได้มีการดำเนินการตามขั้นตอน คือ (๑) ให้จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการตรวจสอบค้นหาผู้พักพิงหลบซ่อน และพื้นที่ที่คาดว่าจะนำไปสู่กระบวนการค้ามนุษย์ โดยให้มีการรายงาน ภายในวันที่ ๑๐ พ.ค. ๕๘ (๒) ให้จังหวัดตรวจสอบในทางลับว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อพยพและเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>การวางมาตรการดำเนินการกับข้าราชการกรณีมีการทุจริตเรื่อง ของกรมอื่นๆ เช่นเรื่องของ ปภ. ที่เกี่ยวกับกฎหมายของกระทรวงการค</p>	ศปมท.
<p>๖. การจัดการปัญหาขยะมูลฝอย</p>	<p>อธิบดี สส. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. ความคืบหน้าในการดำเนินงาน จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันการขนย้ายขยะจาก ต.บ้านป้อม เพื่อดำเนินการกลบฝังที่ ต. มหาพราหมณ์ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ที่ ต.บ้านป้อม อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดำเนินการได้ประมาณร้อยละ ๕๕ สำหรับการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ ของ กฟภ. ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอ รมมท. อนุมัติ นอกจากนี้ ในการเตรียมความพร้อม สส. ได้กำหนดประชุมหารือ อปท. ที่จะเข้าร่วมในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่</p> <p>๒. การดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ รมมท. มอบหมาย สส และ ยผ ร่วมกันจัดทำกรอบแผนแม่บทการจัดการขยะในภาพรวมของทั้งประเทศ และให้นำเสนอราคารามาตรฐานในการกำจัดและขนถ่ายขยะมูลฝอย รวมทั้งให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้ มท. มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลเรื่องกาจัดการขยะ</p> <p>อธิบดี ยผ . รายงาน ความคืบหน้าการออกแบบพื้นที่จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เร่งด่วน ๓ จังหวัด คือ จ.นครปฐม สระบุรี และ จ.ลพบุรี ดังนี้ ที่ จ.ลพบุรี จังหวัดดำเนินการเอง สำหรับที่ จ.นครปฐม และ จ.สระบุรี นั้น ยผ . ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ทำประมาณการงบประมาณแล้ว</p>	สส/ยผ/กฟภ

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>รอง ปมท . (ส) เพิ่มเติม ขณะนี้กรมควบคุมมลพิษกำลังปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการกำจัดขยะทั้งหมด</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. การจัดการขยะมูลฝอยใน จ .พระนครศรีอยุธยา ให้เร่งดำเนินการ เรื่องการทำประชาพิจารณ์การก่อสร้างโรง ผลิตไฟฟ้าจากขยะ มอบ รอง ปมท . (ส) ดูแล และให้มีการนัดประชุมหารือเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย</p> <p>๒. การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เร่งด่วน ๓ จังหวัด ให้เสนอ รมว.มท. แยกเป็นแต่ละจังหวัด โดยจังหวัดใดมีความพร้อมแล้ว จะได้เริ่มดำเนินการได้ทันที</p>	<p>สถ./ยผ./กฟผ</p> <p>สถ./ยผ./สนผสปป จ.นครปฐม/ สระบุรี/ลพบุรี</p>
<p>๗. ขัอราชการของ สถ.</p>	<p>อธิบดี สถ . รายงาน ผล การเบิกจ่ายงบประมาณของ สถ . ดำเนินการก่อนนี้ผู้กพันได้ร้อยละ ๘๕ งบประมาณรวมเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๑.๖๘ งบลงทุนเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๒๖.๗๘ งบรายจ่ายประจำ เบิกจ่ายได้ ร้อยละ๗๘.๕๓</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ให้นำข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ ผต.สถ. และ ผต.มท. เพื่อให้ติดตามว่าการเบิกจ่ายงบประมาณมีการติดขัดในเรื่องใดบ้าง และหาแนวทางแก้ไข</p>	<p>สถ.</p>
<p>๘. ขัอราชการของ ยผ.</p>	<p>อธิบดี ยผ . รายงานเรื่องการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด โดย ๑๙ จังหวัดแรกได้ประกาศแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมประกาศ อีก ๑๙ จังหวัด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน สำหรับใน ๓๕ จังหวัด ซึ่งจะมีปัญหาติดขัดเรื่องการกำหนดให้มีการร้องเรียนภายใน ๙๐ วัน โดยถ้าประกาศภายในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ จะครบ ๙๐ วัน ในวันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๘ ทั้งนี้ ได้ประสานให้มีการประชุมคณะที่ปรึกษา ผังเมืองรวมจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. ๕๘</p>	<p>ยผ.</p>
<p>๙. ขัอราชการของ ปก</p>	<p>รองอธิบดี ปก . (นายสุภกิต โปธิ์ประภาพันธ์) รายงานความ คืบหน้าการรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ ประเทศเนปาลมีข้อจำกัดเรื่องการขนส่งเนื่องจากสิ่งของมีจำนวนมาก ซึ่งทางฝ่ายทหารจะหารี้อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทาง ดำเนินการ ซึ่ง ปก จะได้สรุปผลการหารือให้ มท ทราบต่อไป</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ในเดือน มิ .ย. ๕๘ จะมีวันที่เกี่ยวข้องกับความปลอด ภัยโลก ให้ ปก. เตรียมความพร้อม</p>	<p>ปก.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑๐. ข้อราชการของ พช	<p>รองอธิบดี พช. (นายอรรถพร สิงหวิชัย) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. ความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๘ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘ จากจำนวน ๑๓.๑ ล้านครัวเรือน จัดเก็บได้ ๑๒.๙ ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๖ ซึ่งเป็นในเขตชนบท ร้อยละ ๙๙.๒๓ และในเขตเมือง ร้อยละ ๙๗.๓๕ ข้อมูล จปฐ. มีข้อมูลรายได้ขั้นต่ำของประชาชนที่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี สามารถบูรณาการกับสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ในเรื่องรายได้ขั้นต่ำของประชาชน</p> <p>๒. กำหนดจัดงานOTOP Midyear ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ พ.ค. ๕๘ โดยได้เชิญประเทศสมาชิกในอาเซียนนำผลิตภัณฑ์OTOP ของแต่ละประเทศมาร่วมแสดงและจำหน่ายด้วย ซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ</p> <p>๓. การประชุม UN ESCAP ในวันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๘ มีประเด็นสำคัญคือ เรื่องการจัดความยากจนเป็นวาระพี. ต้องนำเสนอในการประชุม</p>	พช.
๑๑. ข้อราชการของ ทด	<p>รองอธิบดี ทด. (นายถวัลย์ ทิมามสาร) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. เรื่องการจัดที่ดินทำกิน โดยในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ มีกำหนดประชุมคณะกรรมการคณะที่ ๒ มีระเบียบวาระ คือ (๑) ความคืบหน้าโครงการระยะที่ ๑ ในพื้นที่ ต.แม่ทา จ.เชียงใหม่ และระยะที่ ๒ เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมอบมาจากคณะกรรมการจัดหาที่ดินของ ทส. (๒) การวางข้อกำหนดเพื่อเสนอ กรม . ให้จังหวัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไป (๓) หลักเกณฑ์/วิธีการ/คุณสมบัติ บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรเฉพาะ ที่ดินที่ว่างและ ไม่ติดต่อกัน (๔) การสรุปเรื่องเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่มีกำหนดประชุมวันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๘ เพื่อเสนอเข้า กรม. ต่อไป</p> <p>๒. เรื่องการใช้มาตรา๔๔ ในการดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งผ่าน กกก . กฤษฎีกา แล้ว โดย ทด . ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนที่ท้ายคำสั่ง ๘ ฉบับ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	ทด.
๑๒. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท	<p>๑. การประสานครหลวง</p> <p>๑) คณะกรรมการที่ปรึกษากองทัพบก เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ กปน . เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา และการดำเนินงานของ กปน . เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘</p>	กปน.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) การประปาปีนัง(Penang Water Supply Corporate) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน๑๒๐ คน เดินทางมาศึกษาดูงาน และแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กับ กปนระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ พ.ค. ๕๘ และเข้าเยี่ยมชมห้องควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Room) โรงงานผลิตน้ำบางเขน ศูนย์บูรณาการคุณภาพน้ำ สำนักงานประปาสาขาพญาไท และศูนย์บริการประชาชน(Call Center 1125)</p> <p>๒. การประปาส่วนภูมิภาค</p> <p>กปภ. ได้รับเกียรติบัตรใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) รับรองว่ามีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน และบุคลากรที่มีคุณภาพโดยได้รับมอบเมื่อวันที่๒๘เม.ย. ๕๘</p> <p>๓. การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>๑) กฟน. จัดกิจกรรม MEA Smart Life Application เวอร์ชันใหม่ที่จุดชำระค่าไฟฟ้าของ กฟน. และ One Stop Service ที่ทำการ กฟน. เขต ทั้ง ๑๘ เขต ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ พ.ค. ๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดาวน์โหลด Application ใหม่มาใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android</p> <p>๒) กฟน. จัดกิจกรรม “Young MEA ตามรอยพลังงานรุ่นที่ ๘” เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน เรียนรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ระหว่างวันที่๖ - ๘ พ.ค. ๕๘ ณ วังดุมเมาร์ทเทนแคมป์ เชียงศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี</p> <p>๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) รายงานความก้าวหน้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ เป้าหมายการดำเนินงาน ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘) ผลการดำเนินงาน ๒๔,๓๓๗ ครัวเรือน (๑ ต.ค. ๕๗ - ๖ พ.ค. ๕๘)</p> <p>๒) การก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ ก่อสร้างในพื้นที่ ฅางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เงินลงทุน ๙๙๐ ล้านบาท เป็นโรงผลิตขยะ เชื้อเพลิง และโรงผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งนี้ กฟภ. ขอให้ มท. ดำเนินการ เรื่องการจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ โดย กฟภ. และที่ปรึกษาเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลในการดำเนินการ</p> <p>๓) กฟภ. (PEA) มอบเงินให้ มท. เพื่อช่วยเหลือชาวเนปาล จำนวน ๑.๔ ล้านบาท</p>	<p>กปภ.</p> <p>กฟน.</p> <p>กฟภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔) กฟผ (PEA) เชิญชวน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และพนักงานของ PEA ส่งบทความวิจัยในงานวิชาการปี ๒๕๕๘ ในงานวิชาการ PEA เทคโนโลยีการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าในอนาคตโดยสามารถส่งผลงานได้ถึง ๖ มิ.ย. ๕๘</p> <p>๕. องค์การตลาด</p> <p>อต. มีกำหนดเปิดโครงการปากคลองตลาดโฉมใหม่ ในวันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๘ ทั้งนี้ หลังจาก คกกอต. ได้กำหนดรูปแบบ และกำหนดการจัดงานแล้ว จะได้นำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป</p>	อต.
๑๓ . ข้อราชการของ รอง ปมท. (ส)	<p>รอง ปมท. (ส) เสนอความเห็นในที่ประชุม ดังนี้</p> <p>๑. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูป ควรทำเป็นเอกสารให้เป็นระบบเพื่อให้ สปช ./กรรมาธิการฯ เห็นภาพรวมของปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของ มท.</p> <p>๒. แผนงานสำคัญของ มท. ในไตรมาสที่ ๓ ควรมีประเด็น ดังนี้</p> <p>๑) งานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ งานชายแดน และงานอาเซียน</p> <p>๒) การขับเคลื่อนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลระหว่างประเทศ เช่น เรื่องสนธิสัญญาไซเตรส, IUU</p> <p>๓) การแก้ไขปัญหาพิชผลเกษตรตกต่ำ ซึ่งควรมีการหารือเป็นการเฉพาะในแต่ละผลผลิต</p> <p>๔) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p> <p>๕) บทบาทของศูนย์ดำรงธรรมในเชิงนโยบาย</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>แผนงานของ มท. ในไตรมาสที่ ๓ ตามภารกิจประจำได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานพิจารณาเพิ่มเติมในภารกิจสำคัญอื่นๆ โดยเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ</p>	ทุกหน่วยงาน
๑๔ . การบริหาร งบประมาณ	<p>ผู้แทน ผอ.สนผลส. (ผอ.สพร.สนผลส.) แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.๓๗ ๒๕๕๙ ดังนี้</p> <p>วันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๘ สนช. จะพิจารณาร่าง พร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๕๙ ในวาระที่ ๑ จึงขอให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่เสนอของบประมาณเตรียมเอกสารประกอบการชี้แจง โดยตั้งศูนย์ประสานงานของ มท. ณ ห้อง ๒๐๖ อาคารรัฐสภา ๒ ในกรณีที่ผ่านมาวันที่ ๑ ของ สนช. ขอให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่เสนอของบประมาณติดตามส่วนที่ต้องชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการต่อไป</p>	สนผ.สป.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ผู้แทน ผอ. สนผ.สป. (ผอ.สตป.สนผ.สป.) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ มท. ณ วันที่ ๘ พ.ค. ๕๘ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๖๔.๘๔ แยกเป็นเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๗๓.๙๕ และเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๖.๓๘ หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายในภาพรวมได้มากที่สุดคือ กทม. เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๗๕.๙๖ และหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบลงทุนได้มากที่สุด คือ พช. เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๖๙.๘๙</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ให้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และให้ตรวจสอบว่ามีข้อติดขัดอะไรที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย</p>	สนผ.สป.
๑๕. เรื่องอื่นๆ	<p>รอง ปมท. (ส) แจ้งกำหนดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติการออกคำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร วันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๘ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม. . วิทยากรคือผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผังเมือง กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ช่างของ กทม. ทั้ง ๕๐ เขต</p>	รอง ปมท. (ส)

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘